

## Thai-Version

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อ นางสาวกรรณิกา ข่ายกระโทก  
ตอนนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยฮิโรซากิค่ะ  
เหตุผลหลักๆที่เลือกมาเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นถึงแม้จะมีแหล่งพลังงาน  
ธรรมชาติเหลือใช้มากมายในแต่ละปี  
โดยเฉพาะแหล่งพลังงานชีวมวลที่มาจากพืชผลทางการเกษตร  
แต่เรายังไม่สามารถนำแหล่งพลังงานเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยอุปสรรค  
ทางด้านเงินทุนและเทคโนโลยี  
ด้วยความหวังที่จะแก้ปัญหานี้ฉันจึงตัดสินใจมาเรียนที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับ  
ว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่สูงและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสาขาวิชานี้

สำหรับชีวิตนักศึกษาที่นี่ค่อนข้างลำบากในช่วงแรกๆเพราะว่าต้องเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น  
และเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่นทั้งหมด  
คำศัพท์ต่างๆก็เป็นคำศัพท์เฉพาะทางที่ต้องท่องจำใหม่ทั้งหมด  
แต่ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่แสนจะใจดีและเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอทำให้ผ่าน  
ช่วงเวลานั้นมาได้ การเรียนในชั้นปีที่1 และ 2  
จะเน้นการปูพื้นฐานความรู้ทั่วไปทั้งคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี รวมถึงชีววิทยาด้วย  
ส่วนเนื้อหาหลักจะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร ความรู้พื้นฐานพลังงานลม  
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และเทคโนโลยีแบตเตอรี่  
พอขึ้นปี3จะเริ่มเรียนเจาะเนื้อหาหลักในส่วนที่ยากขึ้น ส่วนปี 4  
แทบจะไม่มีเรียนแล้วและใช้เวลาทั้งหมดทำงานวิจัย

นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้วการใช้ชีวิตในฮิโรซากิเมืองเล็กๆแห่งนี้ยังเพิ่มโอกาส  
การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆที่จัดโดยคนในพื้นที่  
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลที่จัดขึ้นตลอดปี  
รวมถึงได้เรียนศิลปะการป้องกันตัวของญี่ปุ่นทั้งยูโด เคนโด และไอกิโด  
ซึ่งสนุกและชอบมากๆ นอกจากนี้เมื่อไรก็ตามที่อยากหลบหนีความวุ่นวายในเมือง  
ฮิโรซากิยังมีธรรมชาติอันงดงามให้ชมตลอดทั้งปี เช่นเทศกาลโคมไฟในหน้าหนาว  
เทศกาลชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลเนปตะอันยิ่งใหญ่ในฤดูร้อน  
และชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

ท้ายสุดนี้การได้มีโอกาสมาเรียนที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นับว่าเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่สอนให้  
ฉันรู้จักการใช้ชีวิต การหาความสุขในทุกวัน การไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
เป็นประสบการณ์ที่ฉันไม่มีวันลืม

